

Ngai Kơnrãñ IV kàl dar sònãm C

Chúa Nhật IV Thường niên C

Kis bớta pindõn ngãn ngõn

Sống đức tin chân thật.

Kơnrãñ Jesu lãh cau lới ? Hỡ lãh jónau lùp sùm lùp sàm tam rài kis cau pindõn dẽ, mớ tam tũ bol he jòi bàn jónau hớ wớl tam tỡh gờng bớh Khai, gen song bol he rớgới gẽh bớta pindõn ngãn ngõn.

Đức Giêsu là ai ? Đó là câu hỏi luôn hỏi mãi trong cuộc sống của người tín hữu, và khi chúng ta tìm được câu trả lời chính xác về Ngài, thì chúng ta mới đạt tới đức tin chân thật.

Làng bàn bớta pindõn do, cau pal kớlôi sớng mớ rãc dãn.

Để đạt được niềm tin này, người ta phải suy nghĩ và cầu nguyện.

Kớlôi sớng lãh gùng bol he bớrãm, ở ớwãñ bớ tở gen ở rớgới gớpờ mớ bớta ngãn ngõn, tàng cau pal pớndớl ngui bớ-tớngõh song-dớpã, sớmbắt alã gùng dà bớta ngãn ngõn dẽ.

Suy nghĩ là cách chúng ta học hỏi, không động não thì không mở ra trước chân lý, nên phải nỗ lực dùng lý trí ngay thẳng để nắm lấy những đường lối của chân lý.

Rãc dãn lãh tởmù sã, pờ nùs nhóm làng iãt mớ dờp alã bớta Yàng yãl-tớrlík he in, ở di mìnng pindõn is dớ bớta chàl-rớgới sã tởm dẽ.

Cầu nguyện là hạ mình xuống, cởi mở tâm hồn để lắng nghe và đón nhận những điều Chúa tỏ bày cho ta, chứ không tự tin vào khả năng của mình.

Alã nùs nhóm dẽt-rớhẽn mớ ở pớnhữ sã, gen ớs gẽh Yàng yãl-tớrlík bớta ndớp-ndớr Yàng dẽ, mớ rớp lớh cau hỡ in gớs cau pindõn.

Những tâm hồn bé mọn và không tự phụ, thì thường được Chúa mặc khải sự bí nhiệm về Chúa, và làm cho họ nên người đó thành người tín hữu.

Tam Srã Jónau yãlniãm ngai do, jớh cau tam bòn Nazareth ở gẽh nùs nhóm hỡ, bol khai sẽn ở sớp Kơnrãñ: Khai ở di lah kòn Joseph ở? Bol cau bòn tởm Nazareth sẽn Kơnrãñ Jesu dớ mắt kòn bớrus bol khai dẽ, gen Kơnrãñ Jesu đớ mớ bol khai: Ở geh cau ala-bớ lới geh wã-dờp tam bòn tởm he dẽ.

Trong sách Tin Mừng hôm nay, người dân làng Nazaret đã không có tâm hồn đó, họ khinh dẽ Chúa Giêsu : Ông ấy chẳng phải là con ông Giuse sao? Họ đánh giá Chúa theo cách

nhìn trần tục của họ, nên Chúa Giêsu mới nói với họ: Không một tiên tri nào được kính trọng nơi quê hương mình.

Rài do krung gẽh gal cau dờp he lãh cau pindờn, mớya ở wã tam tởh ngãn gờrềng bớh Kớnrãñ Jesu Kristô, gẽh rà cau kớlôi sớng mớ đớs ở tam tởh gờrềng bớh Yàng bol khai pindờn..

Thời nay cũng có nhiều người nhận mình là người tín hữu, nhưng lại không hiểu thật chính xác về Đức Giêsu Kitô, có nhiều người suy nghĩ và nói năng không chính xác về Chúa là Đấng mà họ tin.

Kớlôi sớng mớ pindờn tìs gùng rớp kờn bớnus in ở bàn bớta pindờn ngãn ngồn mớ tớl jớh.

Suy nghĩ và tin tưởng lệch lạc sẽ làm cho con người không đạt tới đức tin chân thật và toàn vẹn.

Tìs gùng tam bớta pindờn krung rớp kờn-bớnus in tìs gùng tam alã bớta ndai, ngãn lãh tam bớta kis lớh pãh ngai.

Lệch lạc trong đức tin cũng làm cho con người lệch lạc trong mọi sự khác, nhất là trong cách ứng xử mỗi ngày.

Ở wã Yàng gen krung ở wã sã tởm, mớ ở wã gớp ndai sớl, mớ kờn-bớnus rớgới bớh hớ gớlãm tus tam bớta kis ớm ở di gùng tam bớta kớlôi, bớ đớs mớ broã lớh.

Không hiểu Chúa thì cũng chẳng hiểu chính mình, và cũng chẳng hiểu về tha nhân, và con người có thể từ đó mà rơi vào rất nhiều cái sai khác từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Mớ tai, git Yàng ở di lãh git gời, mớya gớjòi pal kis gùng dà Yàng dề tam rài kis he.

Hơn nữa, biết Chúa không chỉ là biết suông, mà đòi hỏi phải sống đường lối của Chúa trong cuộc sống mình.

Bol he rác tề mớ Kớnrãñ jãt cau niãm Augustino: Dãn ai kờn in git Yàng, dãn ai kờn in git sã tởm kờn dề. Git Yàng làng pindờnjớh nùs jớn pràn, mớ git kờn làng pớndết sã ở bài pớnhữ.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa như thánh Augustinô: Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa để hết lòng hết sức tin tưởng Chúa, và biết con để khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Lm. FX. K' Brel